



## ด้วยความหวังใจจากใจ ธ.ก.ส.

กราบเรียน พี่น้องชาวนาและลูกค้า ธ.ก.ส.ผู้มีพระคุณทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์ของชาวนาบางส่วนในขณะนี้ ได้รับผลกระทบจากการนำข้าวเปลือกที่ผลิตได้ไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและอยู่ระหว่างรอรับเงินจากโครงการดังกล่าวอยู่จำนวนหนึ่งนั้น ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ชาวนาทั้งที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเกษตรกรทั่วไป อาจจะมีผลกระทบทำให้ขาดเงินทุนในการทำการผลิตฤดูกาลใหม่ และมีเงินไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน รวมทั้งอาจมีความกังวลใจในกรณีที่มีหนี้เงินกู้เดิมอยู่กับ ธ.ก.ส. นั้น

ธ.ก.ส.ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความหวังใจและกังวลใจในความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนา ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวซึ่งปกติก็ได้ใช้บริการกับธนาคารมาโดยตลอด จนเปรียบเสมือนเป็นส่วนส่วนของคุณและกัน มีการเกื้อกูลกันด้วยดีตลอดมา ในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเกษตรกรลูกค้าผู้เป็นส่วนส่วนได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้ ธ.ก.ส.ย่อมต้องรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ธ.ก.ส.จึงได้กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ดังนี้

1. สำหรับเงินกู้ที่มีอยู่เดิมนั้น ธ.ก.ส.ได้ขยายระยะเวลาชำระเงินกู้เดิมออกไปก่อนเป็นเวลา 6 เดือน หากเมื่อครบกำหนดแล้วเกษตรกรลูกค้ายังคงมีปัญหาดังกล่าวอยู่อีก ธ.ก.ส.ยินดีขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือในระยะต่อไป

2. สำหรับเงินทุนทำการผลิตรอบใหม่ ธ.ก.ส.ยินดีให้การสนับสนุนเงินทุนในการทำการผลิตทุกประเภทการผลิต ที่เกษตรกรลูกค้ามีความประสงค์จะทำการผลิตในรอบใหม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จำเป็นอีกบางส่วน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.583 ต่อเดือน

จากมาตรการที่กำหนดข้างต้น ธ.ก.ส.มีความจริงใจและหวังใจเกษตรกรอย่างสุดซึ้งและขอให้เกษตรกรลูกค้าคลายความกังวลใจในภาระหนี้กับธนาคารในช่วงที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สาขาของ ธ.ก.ส.ที่ท่านใช้บริการซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,200 สาขา โดยพนักงาน ธ.ก.ส.พร้อมจะให้บริการอย่างดี เช่นเดียวกับที่ได้เคยดูแลทุกท่านด้วยความจริงใจและหวังใจตลอดมา

ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ

จาก ผู้จัดการ และพนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคน